



## สำนักภาษาต่างประเทศ

งานแปลข่าวรอบโลก			
ประเทศ	สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)	หมวด	การเมือง
ข่าวประจำวัน	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒		
หัวข้อข่าว	คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของรัฐสภาเกาหลีใต้ตรวจสอบรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินประจำปีของรัฐบาล		



(ภาพบนซ้าย) ๘ ตุลาคม คณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม ตรวจสอบสถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งชาติ จังหวัดแทจอน  
 (ภาพบนขวา) ๑๐ ตุลาคม คณะกรรมการบริหารจัดการและความปลอดภัย ตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๑๑๒ จังหวัดแทกู  
 (ภาพล่างซ้าย) ๑๑ ตุลาคม คณะกรรมการกลาโหม ตรวจสอบกองบัญชาการทางยุทธศาสตร์ จังหวัดชุงนัม (ภาพล่างขวา) ๑๖ ตุลาคม คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมและแรงงาน ตรวจสอบโรงพยาบาลน้ำเสีย Union Park เมืองกยองกี

คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของรัฐสภาเกาหลีใต้ได้เริ่มนัดประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินประจำปี ๒๕๖๒ โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ ๒-๒๑ ตุลาคม รวม ๒๐ วัน มีคณะกรรมการสามัญ จำนวน ๑๗ คณะ และมีหน่วยงานทั้งสิ้น จำนวน ๗๘๘ แห่ง ที่เสนอรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดิน โดยเป้าหมายสำคัญในการตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานทั้งหลาย โดยเน้นประเด็นที่ส่งผลต่อประชาชน เช่น การปฏิรูปองค์กรอัยการ ปัญหาความปลอดภัยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ กับเกาหลีเหนือ การปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานดับเพลิง มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดหมูระบาด นโยบายสนับสนุนผู้ค้ารายย่อยและผู้ประกอบกิจการของตนเอง การลดเวลาทำงานให้เหลือ ๕๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และนโยบายส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

อีกทั้ง การดำเนินงานในครั้งนี้ คณะกรรมการหลายคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานเชิงลึกของหน่วยงานนั้น ว่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลหรือไม่ เช่น ประธานคณะกรรมการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางตรวจสอบการทำงานของสถาบันวิจัยเคมี สถาบันวิจัยนิวเคลียร์แห่งชาติ (National Fusion Research Institute) และสถาบันวิจัยการบินอวกาศแห่งชาติ (Korea Aerospace Research Institute) จังหวัดแทจอน ประธานคณะกรรมการกลาโหม ตรวจสอบและชมการสาธิตเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง(Virtual Reality: VR) กองบัญชาการทางยุทธศาสตร์ จังหวัดชุงนัม ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการและความปลอดภัย ตรวจสอบศูนย์ปฏิบัติการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๑๑๒ กองบังคับการตำรวจจังหวัดแทกู และประธานคณะกรรมการวัฒนธรรม พลศึกษาและการท่องเที่ยว เยี่ยมชมเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติ (Busan International Film Festival) เมืองปูซาน เป็นต้น

ที่มาของข่าว:	file:///D:/Users/parliament/Downloads/201911%20(2).pdf
วันที่พิมพ์ของเว็บไซต์ :	๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ผู้ปฏิบัติงาน	ว่าที่ร้อยตรี สมใจ ทองกุล	นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ	
กลุ่มงาน	ภาษาญี่ปุ่นและเกาหลี	ลำดับที่/ปีงบประมาณ	๔/๖๓
ผู้ทาน/ผู้ตรวจ	นางสาวกฤษณี มาศรีจันทร์	ผู้อำนวยการสำนักภาษาต่างประเทศ	